



จดหมายข่าว NEWSLETTER

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

ฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี และลงนามถวายพระพร ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



กิจกรรม พบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพระยะต้น กิจกรรมพบผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหัวหน้างานบริการวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง ในรูปแบบการประเมินการดูแล นักศึกษาที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด ได้ผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติการสอน มีอาจารย์ธัญญาดี ปินะกาโน ประธานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ในระหว่างการปฏิบัติการสอน และอาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติการสอน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติการสอน โดยมีผู้อำนวยการ และคุณครูพี่เลี้ยง ที่มีนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพะยูนทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

